



ฉบับที่ ๕๙ /๒๕๕๙

๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

## กรมศุลกากรเตือนถูกแอบอ้างชื่อโอนเงิน

กรมศุลกากรเตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือองค์กรที่แอบอ้างกิจกรรมของกรมศุลกากรเพื่อขอรับการสนับสนุนในวาระต่างๆ เหตุจากมีผู้ประกอบการโดนหลอกให้หลงเชื่อแล้วหลายราย

นายจำเริญ โปธิยอด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เนื่องจากกรมศุลกากรได้รับการสอบถามจากผู้ประกอบการหลายรายว่า ได้รับการติดต่อจากผู้ที่มีอ้างตัวเป็นสิ่งพิมพ์ฉบับหนึ่ง ขอรับการสนับสนุนจัดทำหนังสือรูปแบบรายงานฉบับพิเศษในวาระครบรอบวันสถาปนากกรมศุลกากร โดยมีการกำหนดอัตราค่าโฆษณาไว้อย่างชัดเจนเป็นจำนวนหลักหมื่นขึ้นไป ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วกรมศุลกากรไม่เคยมีนโยบายที่จะขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด กรมศุลกากรจึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าพฤติกรรมของผู้ที่หวังผลประโยชน์ในทางทุจริตเหล่านี้จะเป็นการสร้างความเสียหาย สร้างความรำคาญ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ประกอบการ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ตลอดจนยังทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกรมศุลกากรอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ใช้กลอุบายหลอกลวงผู้บริสุทธิ์ให้ตกเป็นเหยื่อด้วยวิธีการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมศุลกากรได้ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการกลโกงต่างๆเรื่อยมา เช่น โทรศัพท์ไปตามหน่วยงาน และผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย แอบอ้างชื่อและเลียนเสียงผู้บริหาร ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนกิจกรรมของกรมศุลกากร อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรจำหน่ายของกลางให้ในราคาถูก โดยใช้ข้อความและวิธีการที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและหลงเชื่อ โดยมีผู้เสียหายจากกรณีต่างๆสูญเสียเงินให้กับมิจฉาชีพเหล่านี้เป็นจำนวนเงินตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสน จึงขอเตือนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปโปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้อย่างเด็ดขาด และกรมศุลกากร ขอยืนยันว่า กรมศุลกากรไม่เคยมีนโยบายจัดทำหนังสือครบรอบฯ หรือขอรับการสนับสนุนการจัดทำหนังสือ หรือการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นหรือสงสัยว่ามีผู้แอบอ้างกระทำพฤติกรรมดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร กรมศุลกากร โทร ๐-๒๖๖๗-๗๙๘๘ ๐-๒๖๖๗-๗๓๓๕ หรือสายด่วนศุลกากร โทร. ๑๑๖๔ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : น.ส.ศรปวันพัสดร์ บุญเชิด  
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
โทร ๐๘๖ ๐๖๒ ๒๒๒